

THƯ CHÚC MỪNG NĂM HỌC MỚI

Gửi Thầy, Cô giáo, Cán bộ, Nhân viên, Phụ huynh và Học sinh tỉnh Bến Tre

Các Cô giáo, Cán bộ, Nhân viên, phụ huynh thân mến! Các cháu mầm non yêu quý!

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2016-2017 và ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường", Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre thân ái gửi đến toàn thể quý Cô giáo, Cán bộ, Nhân viên bậc học mầm non; quý Phụ huynh và các cháu mầm non lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa quý Cô giáo và Cán bộ, Nhân viên!

Cấp học mầm non là cấp học đầu tiên trẻ được tiếp cận với môi trường giáo dục ngoài gia đình, đóng vai trò rất quan trọng đối với việc hình thành nhân cách của trẻ. Giai đoạn này, trẻ rất thích khám phá thế giới bên ngoài, kể cả thiên nhiên và các mối quan hệ xã hội như với bạn bè, thầy cô. Vì vậy, cần áp dụng phương pháp giáo dục, chăm sóc lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá của trẻ; chú trọng giáo dục hình thành các thói quen tự lực, khả năng giao tiếp và sự tự tin phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Các cháu mầm non mang đặc điểm tâm lý, tính cách rất đặc biệt và thường chịu ảnh hưởng rất lớn từ giáo viên. Vì vậy, giáo viên mầm non cần không ngừng nghiên cứu về tâm lý, phương pháp giảng dạy, chăm sóc trẻ phù hợp; đồng thời, nỗ lực rèn luyện đạo đức cá nhân để làm tấm gương cho trẻ noi theo. Các cán bộ, nhân viên trong các trường mầm non cũng cần làm như vậy!

Thưa quý Phụ huynh!

Hiện nay, mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con; ai cũng muốn con mình được chăm sóc và học hành thành tài, nên người. Vì vậy, rất mong quý phụ huynh dành sự quan tâm đầy đủ cho con em mình, cũng như phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cô giáo, hàng ngày theo dõi tình hình sức khoẻ và phát triển của con em mình. Nhân đây, tình kêu gọi các phụ huynh có điều kiện quan tâm đầu tư mở các lớp, trường mầm non tư thục theo chính sách xã hội hoá để con em chúng ta có thêm điều kiện đến trường.

Các cháu mầm non yêu quý!

Các cô, chú chúc các cháu chăm ngoan, khoẻ mạnh và học vui!

Chúc tập thể giáo viên, cán bộ nhân viên, quý phụ huynh và các cháu mầm non luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và đạt nhiều kết quả tốt trong năm học mới!

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE